



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

7584

กรมปศุสัตว์
เลขรับที่ 29407
วันที่ 17 ส.ค. 2566
เวลา ๑๗.๓๐ น.

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๕๖๐

ที่ กษ ๐๒๐๒/ว๖๐๑๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*บศศอ ๓๓๓*

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ว่างและคาดว่าจะว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ)

๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ)

และได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือช่วยปิดประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และประสงค์จะสมัครเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ในตำแหน่งดังกล่าว ยื่นเอกสารการสมัครตามประกาศฯ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ [www.opsmoac.go.th](http://www.opsmoac.go.th) (ประกาศ/คำสั่ง) หรือดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๕๖๐ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

เสนอ กลุ่มสรรหา

17 ส.ค. 2566

*กษ ๓๓๖๖๖*  
*กษ ๓๓๖๖๖*  
*๑๗/๘/๖๖.*

(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ตำแหน่งที่รับสมัคร



ประกาศ กษ. กำหนด  
จำนวนคนขึ้นบัญชี



เอกสารการสมัคร



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง จำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ กำหนดให้การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยก่อนดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม แล้วแต่กรณี วางแผนกำลังคนที่ต้องการสำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป และกำหนดจำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง พร้อมทั้งให้ส่วนราชการประกาศจำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ทราบเป็นการทั่วไป

เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ จึงประกาศจำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป : ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ) จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน
๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป (กลุ่มที่ ๑) : ตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ) จำนวนไม่เกิน ๕ คน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์